

BỐN MƯƠI LĂM NĂM QUAN HỆ VIỆT NAM - Ô-XTRÂY-LI-A: HƯỚNG TỚI QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

NGHIÊM THANH THÚY*

Cách đây 45 năm, ngày 26-2-1973, Việt Nam và Ô-xtrây-li-a chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Dù trải qua những lúc thăng trầm, song quan hệ Việt Nam - Ô-xtrây-li-a luôn ở trong xu hướng không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hiện nay, hai bên đang tăng cường, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện, hướng tới quan hệ đối tác chiến lược trong thời gian tới.

Hợp tác chính trị “mở đường”

Tháng 5-1993, sau 20 năm Việt Nam và Ô-xtrây-li-a thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Võ Văn Kiệt là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam thăm chính thức Ô-xtrây-li-a. Một năm sau, tháng 4-1994, Việt Nam đón chuyên thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Pôn Ki-tinh (Paul Keating). Từ các chuyến thăm mang tính “mở đường” này, hợp tác song phương Việt Nam - Ô-xtrây-li-a bắt đầu khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Năm 1995, sau khi Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), quan hệ Việt Nam - Ô-xtrây-li-a tiếp tục được củng cố và phát triển, nhất là từ khi hai nước thông nhất tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị trên mọi lĩnh vực, nhân chuyến thăm chính thức tới Ô-xtrây-li-a của Thủ tướng Phan Văn Khải (tháng 3-1999).

Quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước trở nên sôi động hơn từ giữa thập niên đầu thế kỷ XXI. Các hoạt động trao đổi đoàn tăng cả về số lượng và cấp tiếp xúc với nội dung trao đổi ngày càng đi vào thực chất. Phía Ô-xtrây-li-a sang thăm Việt Nam có các đoàn: Thủ tướng P. Ki-tinh (P. Keating, tháng 10-1994), Toàn

quyền B. Hây-đân (B. Hayden, tháng 4-1995), Thủ tướng Gi. Hô-uốt (J. Howard, tháng 11-2006), Thủ tướng G. Gi-lát (J. Gillard, tháng 10-2010), Toàn quyền Q. Brai-xơ (Q. Bryce, tháng 5-2011), Thủ tướng M. Ton-bun (M. Turnbull, tháng 11-2017).

Về phía các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã có các chuyến thăm chính thức Ô-xtrây-li-a: Thủ tướng Phan Văn Khải (tháng 5-2005), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (tháng 10-2007), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (tháng 3-2008), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (tháng 10-2008 và tháng 3-2015), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (tháng 9-2009). Trong chuyến thăm chính thức Ô-xtrây-li-a của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Việt Nam và Ô-xtrây-li-a đã ra Tuyên bố chung nhất trí nâng quan hệ hai nước lên tầm “Đối tác toàn diện” dựa trên ba trụ cột hợp tác: chính trị - an ninh, kinh tế và giao lưu nhân dân. Đây được coi là cột mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn phát triển mới toàn diện và sâu sắc hơn trong quan hệ giữa hai nước. Tiếp đó, hai bên đã ký kết và triển khai hiệu quả

* ThS, Tạp chí Cộng sản

Chương trình hành động Việt Nam - Ô-xtrây-li-a giai đoạn 2010 - 2013. Hàng loạt hiệp định, thỏa thuận và bản ghi nhớ đã tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho sự hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, phát huy các cơ chế hợp tác song phương, như Đối thoại Chiến lược, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế thương mại (JTEC), Đối thoại Nhân quyền, Đối thoại về các tổ chức quốc tế và các vấn đề pháp lý,...

Sau chuyến thăm Ô-xtrây-li-a của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (tháng 3-2015), quan hệ song phương sang trang mới với việc lãnh đạo cấp cao hai nước ra Tuyên bố chung nhất trí nâng quan hệ Việt Nam - Ô-xtrây-li-a lên tầm "Đối tác toàn diện tăng cường". Việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a thể hiện sự tin cậy về chính trị, hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau hướng tới tương lai, vì lợi ích của mỗi dân tộc và nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển nói chung.

Gần đây nhất, quan hệ song phương tiếp tục được củng cố và làm sâu sắc thêm qua chuyến thăm hữu nghị chính thức Ô-xtrây-li-a của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (tháng 11-2017). Chuyến thăm thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ "Đối tác toàn diện tăng cường" với Ô-xtrây-li-a, mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, hướng tới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (26-2-1973 - 26-2-2018); đồng thời nhằm thúc đẩy quan hệ sâu rộng hơn nữa giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Ô-xtrây-li-a, đặt cơ sở vững chắc cho quan hệ ổn định lâu dài giữa hai nước.

Đề tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác chính trị - ngoại giao, Chính phủ hai nước chủ trương cùng phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, như Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Liên

hợp quốc...; nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác khu vực nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức an ninh phi truyền thống, như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, trong đó có việc bảo đảm sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công; khẳng định sự cần thiết trong thúc đẩy các mối liên kết kinh tế, thương mại ở khu vực thông qua các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương; nhất trí tăng cường hợp tác với các nước nhằm tìm hướng đi phù hợp cho Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thúc đẩy sớm hoàn tất Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)... Đối với vấn đề Biển Đông, hai nước khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở khu vực, giải quyết những tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Hợp tác kinh tế hiệu quả

Thúc đẩy hợp tác kinh tế là một trong những ưu tiên trong quan hệ Việt Nam - Ô-xtrây-li-a, góp phần quan trọng đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại mỗi nước, đồng thời đưa hai nền kinh tế xích lại gần nhau hơn. Chính vì vậy, từ rất sớm Chính phủ hai nước đã đặc biệt chú trọng tạo khuôn khổ hành lang pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hiệp định hợp tác, biên bản ghi nhớ quan trọng, như Hiệp định Hợp tác kinh tế và thương mại (năm 1990), Hiệp định Xúc tiến và Bảo hộ đầu tư (năm 1991), Hiệp định Tránh đánh thuế song trùng (năm 1992), Hiệp định Hàng không (năm 1995),... Tại Hội nghị cấp cao ASEAN 14 (tháng 3-2009), Ô-xtrây-li-a chính thức công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Trong lĩnh vực thương mại, Ô-xtrây-li-a là bạn hàng lớn thứ 8, thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 và nhập khẩu lớn thứ 12 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là một trong các đối tác thương mại quan trọng của Ô-xtrây-li-a ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và là đối tác thương mại phát triển nhanh nhất của Ô-xtrây-li-a trong ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a trong nhiều năm qua luôn tăng đều và khá cao (từ 32,3 triệu USD năm 1990 tăng lên 3 tỷ USD năm 2000 và đạt 5,26 tỷ USD năm 2016, với tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm). Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ trong thời gian tới.

Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Ô-xtrây-li-a chủ yếu các mặt hàng, như dầu thô, điện thoại và linh kiện, đồ gỗ, giầy dép, hàng nông sản, thủy sản,... đồng thời nhập khẩu từ Ô-xtrây-li-a các sản phẩm nông nghiệp, như bơ, sữa, lúa mì, bông, da, lông cừu, sắt thép và các vật liệu liên quan. Hoạt động xuất - nhập khẩu đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả hai nước, đặc biệt là đối với Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh thương mại song phương, hai nước còn phối hợp thực hiện và tìm kiếm những biện pháp nhằm phát huy những cơ hội và lợi ích đem lại từ các hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Ô-xtrây-li-a - Niu Di-lân (AANZFTA) có hiệu lực từ tháng 1-2012 và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC).

Về hợp tác đầu tư, ngay sau khi Việt Nam ban hành Luật Đầu tư nước ngoài vào năm 1987 (có hiệu lực từ năm 1988), các nhà đầu tư Ô-xtrây-li-a đã tìm đến thị trường Việt Nam và trở thành một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam. Tính đến ngày 20-3-2017, Ô-xtrây-li-a đứng thứ 19 trong số 116 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam, với 396 dự án đầu tư trực tiếp (FDI) có tổng số vốn đăng ký là 1,82 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, nông - lâm - ngư nghiệp, dịch vụ lưu trú và ăn uống,

dịch vụ tư vấn, giáo dục - đào tạo. Đáng chú ý là dự án Công ty TNHH Nhôm Toàn cầu Việt Nam (234,8 triệu USD), dự án Công ty TNHH Bluescope Steel Việt Nam (105 triệu USD) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và dự án Trường đua ngựa Phú Yên tại tỉnh Phú Yên (100 triệu USD). Một thành công điển hình nữa trong lĩnh vực đầu tư của Ô-xtrây-li-a vào Việt Nam là việc thành lập Đại học Hoàng gia Men-bon (RMIT) - trường sở hữu nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, đầu tư của các công ty Ô-xtrây-li-a vào lĩnh vực thực phẩm và nước giải khát ở Việt Nam tăng đáng kể, nhất là trong sản xuất bia, chế biến thực phẩm từ bơ, sữa. Các dự án đầu tư của Ô-xtrây-li-a có mặt ở 37 tỉnh, thành của Việt Nam và tập trung chủ yếu tại các địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Phú Yên,... phổ biến theo hình thức 100% vốn nước ngoài và liên doanh.

Bên cạnh các dự án FDI, nhiều năm qua Ô-xtrây-li-a còn là đối tác hợp tác phát triển quan trọng của Việt Nam khi luôn dành cho Việt Nam sự ưu tiên trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giáo dục - đào tạo, đối phó với biến đổi khí hậu, xóa đói - giảm nghèo,... với quy mô năm sau cao hơn năm trước, kể cả trong năm 2008 và 2011 là những năm mà Ô-xtrây-li-a cũng chịu tác động lớn từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và khủng hoảng nợ công ở châu Âu. Tổng viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Ô-xtrây-li-a dành cho Việt Nam trong giai đoạn 1998 - 2002 là 436 triệu AUD; năm tài khóa 2008 - 2009 là 106 triệu AUD; 2010 - 2011: 127,4 triệu AUD; 2011 - 2012: 137,9 triệu AUD; 2012 - 2013: 150,4 triệu AUD. Tính riêng trong năm tài chính 2016 - 2017, Ô-xtrây-li-a dành khoảng 83,6 triệu AUD viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, đưa Việt Nam đứng thứ 6 trong danh sách các nước nhận viện trợ của Ô-xtrây-li-a. Những dự án lớn do Ô-xtrây-li-a viện trợ, như xây dựng cầu Cao Lãnh (160 triệu AUD), cầu Mỹ Thuận (68 triệu AUD); dự án cấp nước cho 5 thị xã Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Long An (25 triệu AUD), đã

trở thành biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Ô-xtrây-li-a.

Đa dạng các lĩnh vực hợp tác

Là trụ cột thứ ba trong quan hệ đối tác toàn diện tăng cường Việt Nam - Ô-xtrây-li-a, *giao lưu nhân dân* giữa hai nước phát triển trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, truyền thông đến tổ chức hữu nghị, thể thao,... Trong các mối giao lưu đó, giáo dục - đào tạo được đánh giá là cầu nối hữu nghị quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai nước đã thành lập Nhóm công tác chung Việt Nam - Ô-xtrây-li-a về giáo dục (năm 2011); ký Thỏa thuận hợp tác giáo dục giai đoạn 2013 - 2018 (tháng 6-2013); thúc đẩy việc công nhận bằng cấp giáo dục của nhau, cải cách giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề, quốc tế hóa giáo dục. Với lợi thế không quá xa về khoảng cách địa lý, có môi trường tiếng Anh, chất lượng đào tạo tốt và chi phí rẻ hơn so với một số nước khác, Ô-xtrây-li-a trở thành một trong những địa chỉ du học hấp dẫn đối với học sinh, sinh viên Việt Nam. Tính đến tháng 3-2017, Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách 5 quốc gia có số đông sinh viên du học tại Ô-xtrây-li-a với 19.708 sinh viên, chiếm 4,1% trong tổng số sinh viên quốc tế học tập ở Ô-xtrây-li-a, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, hằng năm Ô-xtrây-li-a cũng cung cấp một số lượng đáng kể học bổng để đào tạo đại học và sau đại học cho các sinh viên và cán bộ khoa học - kỹ thuật của Việt Nam. Đến nay, đã có hơn 3.000 công dân Việt Nam được cấp học bổng tại Ô-xtrây-li-a.

Nhiều tổ chức phi chính phủ của Ô-xtrây-li-a đã tham gia hỗ trợ Việt Nam trong các vấn đề xã hội và phát triển, như Quỹ Fred Holows trong các hoạt động chống mù lòa, Nhóm Tái thiết cựu chiến binh tham gia các dự án xây dựng nhà, công trình y tế, giáo dục, nông nghiệp và tái thiết. Quỹ Y tế Học mại Việt Nam - Ô-xtrây-li-a giúp xây dựng năng lực nghiên cứu cho cán bộ y tế Việt Nam.

Quan hệ giữa hai nước còn được xây dựng trên nền tảng vững chắc của những kết nối *du*

lịch, văn hóa bền chặt. Hai bên thường xuyên phối hợp tổ chức nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa, như trao đổi các đoàn biểu diễn nghệ thuật, liên hoan phim, triển lãm tranh, ảnh về đất nước và con người nhằm quảng bá hình ảnh và nâng cao hiểu biết về Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a cũng như về Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam. Nét độc đáo, đặc sắc của văn hóa và ẩm thực Việt Nam cũng chính là một trong những thế mạnh mang lại sự yêu thích của bạn bè Ô-xtrây-li-a đối với Việt Nam. Những năm gần đây, khách du lịch Ô-xtrây-li-a đến Việt Nam ngày càng tăng và trở thành một trong 10 nước, vùng lãnh thổ có số khách du lịch đến Việt Nam đông nhất, với 307.721 lượt khách năm 2015; 368.000 lượt khách năm 2016; 218.000 lượt khách trong 7 tháng đầu năm 2017, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Quan hệ quốc phòng - an ninh luôn được hai nước quan tâm đẩy mạnh. Bắt đầu từ những cuộc đối thoại an ninh khu vực năm 1998, trao đổi tùy viên quốc phòng (1999 - 2000), đến tháng 10-2010 hai nước ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương. Kể từ đó đến nay, hai bên thường xuyên trao đổi các cuộc viếng thăm giữa quân đội hai nước; hoạt động tham vấn quốc phòng được duy trì hằng năm. Hai bên cũng nhất trí tăng cường tham vấn trên các diễn đàn đa phương và đối thoại song phương ở cả cấp chiến lược, cũng như cấp thừa hành; đồng thời khẳng định tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác đào tạo về nâng cao tiếng Anh và chuyên ngành cho các cán bộ quân đội, đặc biệt là giúp đỡ bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho lực lượng quân y, công binh tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Hai bên tích cực hợp tác và hoàn tất việc tìm kiếm hài cốt binh lính Ô-xtrây-li-a mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam. Trong lĩnh vực an ninh, ngoài các hiệp định và thỏa thuận liên quan, Ô-xtrây-li-a đã khai trương Trung tâm phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh (năm 2010) nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát hai nước, giúp Việt Nam cũng như Ô-xtrây-li-a tránh các nguy cơ tội phạm

ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm lợi dụng công nghệ cao,...

Việt Nam và Ô-xtrây-li-a còn mở rộng và hợp tác chặt chẽ với nhau trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành thuộc các lĩnh vực ưu tiên mà hai bên có thế mạnh, như khoa học - kỹ thuật, nông nghiệp, y tế, thông tin - truyền thông, lao động - việc làm, hàng không,...

Có thể nói, về tổng thể, mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Ô-xtrây-li-a ngày càng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Tuy nhiên theo đánh giá từ nhiều phía, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư cũng như văn hóa - giáo dục, quốc phòng... giữa hai nước còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của hai nước. Mặt khác, nhiều cơ chế hợp tác giữa hai nước còn chưa phù hợp, cần được hoàn thiện để tạo điều kiện thuận lợi cho hai nước giao lưu phát triển kinh tế - thương mại. Bên cạnh đó, ngoài những yếu tố khách quan, như tình hình khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tác động của cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu, yếu tố chủ quan, như sự cách trở về địa lý, sự khác biệt về chế độ chính trị - xã hội, sự khác biệt về văn hóa, tâm lý, thói quen,... cũng khiến mối quan hệ hợp tác toàn diện tăng cường đã được thiết lập giữa hai bên chưa đạt được những bước tiến như mong muốn.

Nền tảng tốt đẹp cho tương lai

Một là, hợp tác Việt Nam - Ô-xtrây-li-a phù hợp với bối cảnh quốc tế và tình hình mới của thế giới, với xu thế toàn cầu hóa và xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là sự phát triển năng động của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hai là, Ô-xtrây-li-a có thể chia sẻ những lợi thế của một nền kinh tế lớn thứ 4 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thứ 12 trên thế giới, có những liên kết chặt chẽ cùng khu vực phát triển nhanh nhất thế giới là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với Việt Nam - một nước đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có vị trí địa - chính trị và địa - kinh tế quan trọng trong quá trình

chuyển đổi, cân bằng quyền lực tại khu vực. Qua quá trình mở rộng các quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại với Ô-xtrây-li-a, Việt Nam cũng rút ra được những kinh nghiệm ban đầu để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của mình, như đa dạng hóa các chủng loại hàng xuất khẩu, chú trọng vào các mặt hàng thuộc về thế mạnh, đáp ứng quy định, tiêu chuẩn của Ô-xtrây-li-a về an toàn, chất lượng,... của sản phẩm, lựa chọn những mặt hàng tiềm năng để xác định chiến lược kinh doanh, tiếp cận thị trường.

Ba là, hai nước đều có nhiều lợi ích chung trong các tổ chức quốc tế và khu vực, như WTO, ASEAN, APEC, EAS,... trong việc duy trì an ninh, ổn định và tăng trưởng kinh tế...

Bốn là, với mục tiêu tranh thủ những thay đổi mạnh mẽ trong khu vực để trở thành một trong số 10 nước giàu nhất thế giới vào năm 2025, Ô-xtrây-li-a đang tập trung tạo nhiều cơ hội kinh doanh hơn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua việc củng cố và mở rộng thêm nhiều mối quan hệ với các nước, như In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Ấn Độ...; bước phát triển trong quan hệ thương mại và đầu tư sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên cũng như đóng góp vào hòa bình và ổn định khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Năm là, cộng đồng 300.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc và đóng góp cho sự phát triển của Ô-xtrây-li-a chính là cầu nối hữu nghị quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, lịch sử, phong tục, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước cũng như quan hệ giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Nhìn lại quan hệ Việt Nam - Ô-xtrây-li-a trong 45 năm qua có thể thấy, với sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, với nhu cầu hợp tác để cùng phát triển trong bối cảnh tiến trình hội nhập đầy năng động, quan hệ đối tác toàn diện tăng cường Việt Nam - Ô-xtrây-li-a có nhiều điều kiện thuận lợi để nâng tầm lên quan hệ "Đối tác chiến lược" trong tương lai vì thịnh vượng chung của hai nước, hai dân tộc, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới. □